



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

Ông Dijon DaCosta, *Cấp Cao, Chủ Tịch Hội Đồng*
 Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*
 Bà Anna Hill
 Bà Whitney McGinniss
 Bà Allyson Gevertz
 Bà Vickie B. Turner
 Tiến Sĩ Joyce Morley

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 11 tháng 8 năm 2023

Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)* 678-481-4110
 Carla Parker 404-734-1717

DCSD Chào Đón 10 Hiệu Trưởng Mới cho Năm Học 2023-24

(STONE MOUNTAIN, GA) – Các trường học của DeKalb County School District (DCSD) đã bắt đầu năm học 2023-24 với ban lãnh đạo mới. Khi thông báo về việc bổ nhiệm những hiệu trưởng xuất sắc này, Tổng Giám Đốc Học Khu DCSD, Tiến Sĩ Devon Horton bày tỏ lòng nhiệt thành của mình đối với các quản trị viên này và cống hiến của họ vào việc thúc đẩy sự xuất sắc trong giáo dục.

Tiến Sĩ Horton chia sẻ: “Chúng tôi tự hào chào đón những nhà lãnh đạo xuất sắc này trong vai trò mới của họ vì cam kết của họ trong công cuộc *Đột Phá để Xuất Sắc* cho học sinh của chúng tôi”. “Tôi tin tưởng các vị hiệu trưởng mới được bổ nhiệm này sẽ thúc đẩy sự đổi mới, tính toàn diện, công bằng và sự xuất sắc trong giáo dục trong suốt năm học 2023-24 và hơn thế nữa.

“Sự cống hiến chung của họ đối với học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng phản ánh tích cực cam kết của Học Khu trong việc nuôi dưỡng thế hệ công dân thành công tiếp theo để đạt được tiềm năng của các em ngay bây giờ.”

Các hiệu trưởng mới đến (*sắp xếp theo thứ tự abc theo Tên Trường*) là:

Druid Hills Middle School – Cô Shaveeta Bonner — Đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Druid Hills Middle School, Cô Bonner có 22 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, trong đó có 17 năm kinh nghiệm tại Druid Hills Middle School. Hành trình của cô bao gồm các vai trò là giáo viên khoa học, điều phối viên tú tài quốc tế (IB), trợ lý hiệu trưởng và phụ huynh. Trọng tâm chính của cô Bonner với tư cách hiệu trưởng là chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả học sinh trở thành những người học tập suốt đời và những công dân có trách nhiệm được trang bị để đáp ứng những thách thức của một xã hội toàn cầu.

Fairington Elementary School – Thầy Alexion Clowers — Đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Fairington Elementary School, thầy Clowers đã có 25 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Quá trình làm việc của thầy bao gồm 15 năm làm giáo viên, huấn luyện viên trưởng trường học phổ thông, chuyên gia hỗ trợ giảng dạy và trợ lý hiệu trưởng, tất cả đều ở tại DCSD. Thầy có bằng Cử Nhân Khoa Học về Sức Khỏe và Giáo Dục Thể Chất tại Georgia Southern University và bằng Thạc Sĩ Giáo Dục về Lãnh Đạo Giáo Dục tại Albany State University. Mục tiêu của thầy với tư cách hiệu trưởng là tiếp tục mang đến một môi trường và văn hóa hỗ trợ tại Fairington, có lợi cho việc dạy và học.

-THÊM NỮA-

Fernbank Elementary School – Cô Aaronlyn Wright — Với hơn 15 năm kinh nghiệm, cô Wright sẵn sàng dẫn dắt Fernbank Elementary School. Từng làm giáo viên, huấn luyện viên học tập, chuyên gia hỗ trợ giảng dạy và trợ lý hiệu trưởng, cô rất vui mừng được hợp tác với cộng đồng để đảm bảo học sinh nhận được trải nghiệm giáo dục xuất sắc.

DeKalb Elementary School of the Arts – Tiến Sĩ LaTonya Donald — Là sản phẩm của DCSD, Tiến Sĩ Donald trở lại học khu để giảng dạy vào năm 1999. Cô cũng đã giảng dạy tại Atlanta Public School District và làm việc ở nước ngoài với Hội Đồng Giáo Dục Abu Dhabi. Trong thời gian sống ở nước ngoài, cô đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, bao gồm chuyên gia hỗ trợ giảng dạy, trợ lý hiệu trưởng và hiệu trưởng. Cô có kinh nghiệm về chứng chỉ STEM và kinh nghiệm lãnh đạo tại các cơ sở dạy từ cấp Mẫu Giáo-Lớp 8.

Cô từng là trợ lý hiệu trưởng tại Pleasantdale Elementary School trước khi đảm nhận vai trò mới là hiệu trưởng tại DeKalb Elementary School of the Arts.

Lithonia High School – Tiến Sĩ Mulanta Wilkins — Tiến Sĩ Wilkins bắt đầu hành trình giáo dục của mình với vai trò là giáo viên khoa học của Southwest DeKalb High School. Trong hành trình lãnh đạo của mình, cô từng là hiệu trưởng trường trung học phổ thông tại Atlanta Public Schools và là trợ lý hiệu trưởng trường trung học phổ thông tại Fulton County Schools. Sự lãnh đạo của cô đã mang lại những cải tiến được thúc đẩy từ dữ liệu, đem đến những lợi ích học tập đáng kể cho các học sinh. Tiến Sĩ Wilkins tin rằng cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Cô mong muốn được cùng cộng tác với cộng đồng trường Lithonia High School để dung dưỡng một môi trường học tập xuất sắc.

McClendon Elementary School – Thầy Raft Ingram — Với 16 năm trong ngành giáo dục, thầy Ingram là hiệu trưởng mới của McClendon Elementary School. Khởi đầu với vai trò là một giáo viên giáo dục đặc biệt, thầy cũng từng là người quản lý hồ sơ, cố vấn, nhà tài trợ và huấn luyện viên thể thao. Là một trợ lý hiệu trưởng trong chín năm, thầy tập trung vào việc học tập và sự thành công của học sinh.

Oak Grove Elementary School – Cô Valarie Kennedy — Hành trình của cô Kennedy với DCSD bắt đầu vào năm 1994. Sau nhiệm kỳ giáo viên lớp năm, cô chuyển sang vai trò chuyên gia hỗ trợ giảng dạy trước khi lên làm trợ lý hiệu trưởng tại Oak Grove. Niềm tự hào của cô về việc trở thành hiệu trưởng mới thể hiện rõ khi cô chuẩn bị dẫn dắt trường Oak Grove Elementary School.

Robert Shaw Traditional Theme School – Tiến Sĩ Kim Williams — Với 28 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, trong đó có 26 năm làm việc với DCSD, Tiến Sĩ Williams hiện đang dẫn dắt Robert Shaw Traditional Theme School. Sự nghiệp trên nhiều mặt của cô bao gồm các vai trò như giáo viên, chuyên gia về môn đọc, huấn luyện viên cấp Học Khu, huấn luyện viên giảng dạy theo Tiêu Đề I, huấn luyện viên học tập và trợ lý hiệu trưởng. Mục tiêu của Tiến Sĩ Williams là phát huy di sản học tập xuất sắc của trường.

Stephenson High School – Tiến Sĩ Kalisha Sackey — Với 23 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, Tiến Sĩ Sackey phụ trách Stephenson High School. Nền tảng kiến thức phong phú của cô bao gồm các vai trò là giáo viên toán cấp trung học phổ thông, huấn luyện viên học thuật và Trợ Lý Hiệu Trưởng, với phần lớn thời gian phục vụ của cô dành cho Stephenson High School. Tiến Sĩ Sackey đang trên tinh thần sẵn sàng tiếp tục công việc cải tiến trường học.

-THÊM NỮA-

Stone Mountain Middle School – Cô Marshea Warner — Là một học sinh tốt nghiệp của Druid Hills High School, cô Warner trở về cội nguồn của mình tại Stone Mountain Middle School. Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, cô từng là giáo viên trung học cơ sở, chuyên gia về Ứng Phó với Can Thiệp, trợ lý hiệu trưởng và hiện là hiệu trưởng. Cô có bằng Cử Nhân Khoa Học về Giáo Dục Trung Học Cơ Sở và bằng thạc sĩ về lãnh đạo giáo dục tại Georgia State University và bằng chuyên môn về Lãnh Đạo Giáo Dục của University of West Florida. Cô Warner rất vui mừng với cơ hội được dẫn dắt Cộng Đồng Stone Mountain khi mọi người đang cùng nỗ lực “Chuyển Hướng Con Tàu!”

XXX